

Schiff MegaRed Joint Care hộp 60 viên Hàng Mỹ 100%

Viên uống bổ khớp của Mỹ.

Giá 750.000đ

Date: 03/2019

Quy cách: Hộp 60 viên

Cách dùng: Uống 1 viên mỗi ngày trong hoặc sau khi ăn.

Cảnh báo: Những người bị dị ứng với động vật có vỏ, coagulopathy, uống thuốc chống đông máu hoặc các thuốc khác nên báo cho bác sĩ và được kiểm tra trước khi uống sản phẩm này.

Lưu ý:

Nếu đang mang thai, cho con bú hoặc dùng thuốc theo quy định, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Tránh xa tầm tay trẻ em. cất giữ nơi khô ráo thoáng mát. Đóng nắp chặt sau khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Giới thiệu sản phẩm:

MegaRed® Joint Care có công thức hỗn hợp độc quyền giữa dầu omega-3 từ loài nhuyễn thể, axit hyaluronic và astaxanthin, giúp nhanh chóng làm khớp thoải mái và hỗ trợ sức khỏe của khớp.

Lợi ích của MegaRed® Joint Care

Tốt hơn so với glucosamine và chondroitin.

Nhanh chóng làm khớp đỡ đau.

Chỉ 1 viên nang mềm nhỏ mỗi ngày.

MegaRed® Joint Care giúp giảm đau cho khớp một cách nhanh chóng có công thức hỗn hợp độc quyền giữa dầu omega-3 từ loài nhuyễn thể, axit hyaluronic và astaxanthin.

Một nghiên cứu lâm sàng gần đây cho thấy chỉ một viên nang nhỏ mỗi ngày giúp khớp cảm thấy dễ chịu hơn glucosamine và chondroitin. Trong ít nhất 7 ngày, nó sẽ bắt đầu hỗ trợ sức khỏe khớp.

Axit béo Omega-3: hỗ trợ sức khỏe khớp

Một trong những lợi ích của axit béo Omega-3 là khả năng giảm viêm trong cơ thể. Công dụng này giúp giảm đau cho những người bị bệnh viêm khớp.

MegaRed® Joint Care chứa dầu loài nhuyễn thể Nam cực tinh khiết 100% với sự kết hợp tối ưu của axit béo Omega-3 để hỗ trợ khớp.

Axit Hyaluronic: Đệm và bôi trơn khớp

Axit Hyaluronic (HA) là một trong những chất bôi trơn hiệu quả được tìm thấy trong khớp xương. Khi

chúng ta già đi, HA có xu hướng sụt giảm bớt, từ đó giảm tẩm đệm của khớp.

HA trong Joint Fluit có kích cỡ phân tử bằng với HA phát sinh tự nhiên, và một nghiên cứu lâm sàng cho thấy khi uống mỗi ngày, dạng HA này sẽ hấp thụ trực tiếp vào khớp.

Astaxanthin: Cung cấp lợi ích từ Carotenoid và chất chống oxy hoá

Astaxanthin là carotenoid phát sinh tự nhiên và là chất chống oxy hoá mạnh mẽ.

Cấu trúc phân tử độc đáo của nó giúp vô hiệu hóa gốc tự do trên cơ thể hiệu quả, giúp làm dịu các phần bị oxy hóa trong khớp xương.

Axit béo Omega-3 Fatty là gì?

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Giúp duy trì lượng cholesterol ở mức bình thường

Giúp duy trì huyết áp ở mức bình thường

Hỗ trợ cho khớp khỏe mạnh

Hỗ trợ chức năng nhận thức của trí não

Các loại Omega-3

Axit eicosapentaenoic — được tìm thấy trong cá nước lạnh, tảo và loài nhuyễn thể. Hỗ trợ sức khỏe tim và khớp.

Axit docosahexaenoic — được tìm thấy trong cá nước lạnh, tảo và loài nhuyễn thể. Hỗ trợ sức khỏe tim và não bộ

Axit alpha linolenic — được tìm thấy trong quả hạch và hạt giống. Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh axit béo Omega-3, do đó, chúng ta phải bổ sung bằng các thực phẩm. Các loài hải sản nước lạnh như cá hồi, cá ngừ, cá bơn, và loài nhuyễn thể là một trong những nguồn Omega-3 tốt nhất, nhưng Omega-3 cũng có thể được tìm thấy trong một số đầu thực vật và hạt.

Ăn 2 lần cá nước lạnh một tuần sẽ đáp ứng đủ Omega-3 cho cơ thể.

Viên nang mềm nhỏ, dễ uống

Không giống như các viên Glucosamine và Chondroitin lớn và khó nuốt, chỉ cần một viên MegaRed Joint Care nhỏ mỗi ngày là đủ cho cơ thể của bạn.

Bình luận

Bài viết liên quan

[Cung cấp chiết xuất hoa hòe](#)

[Cung cấp chiết xuất hoa hòe](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô đinh lăng](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô diệp hạ châu](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô lá sen](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô phòng phong](#)

[Cung cấp cao khô cà gai leo](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô đinh lăng](#)

[Cung cấp cao khô bá bệnh](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô](#)

[Cung cấp đông trùng hạ thảo khô](#)

[Cung cấp cao khô sâm tố nữ](#)

[Cung cấp cao khô sâm tố nữ](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô đinh lăng](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô dâm dương hoắc](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô bá bệnh](#)

[Quà tặng từ thiên nhiên bảo vệ sức khỏe mọi gia đình](#)

[Cung cấp cao khô diệp hạ châu](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô bá bệnh](#)

[Cung cấp chiết xuất mằm đậu nành](#)

[Cung cấp cao khô cúc thơm](#)

[Cung cấp Cao khô dây thìa canh](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô atiso](#)

[Cung cấp nguyên liệu sản xuất](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô đinh lăng](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô sâm dương hoắc](#)

[Cung cấp nguyên liệu chiết xuất đậu nành](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô cúc thơm](#)

[Cung cấp nguyên liệu đồng trùng hạ thảo](#)

[Cung cấp nguyên liệu cao khô giảo cổ lam](#)

Trang 18 của 41

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [Tiếp](#)

- [Cuối cùng»](#)